



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้  
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
สำรวจข้อมูลตามบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ โครงการ

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณา การจัดซื้อ - จัดจ้าง ของรัฐเป็นไปตามข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ - จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ - จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นกรณีสำหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น

เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจข้อมูลตามบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว จึงประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการดังกล่าว (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้ซื้อของ	ผู้เสนอราคา/ราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ การคัดเลือก
๑	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สํารวจข้อมูลตามบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตามรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดงาน (TOR) และราคากลางโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สํารวจข้อมูลตามบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลตำบลท่าไม้)	๕๐๐,๐๐๐.- ๔๙๙,๐๐๐.-	เฉพาะเจาะจง	-	๑. บริษัท อินโฟจิส จำกัด เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท ๒. บริษัท ไทย อีเมจินชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงิน ๕๐๔,๕๕๘.๕๐- บาท ๓. บริษัท ดับเบิลยูจีเน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นเงิน ๕๐๕,๘๙๖.- บาท	๑. บริษัท อินโฟจิส จำกัด เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท	เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าไม้มีฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างและกิจการประเภทต่างๆ และข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ และรองรับการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒